

สินเชื่อเพื่อ SMEs ลุ่มน้ำโขง



ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) จับมือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development bank) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการเสวนาเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs ตามนโยบายประชารัฐไทยแลนด์ 4.0 ” กองทุนสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เติมเต็มเงินทุน ดิดอาวุธความรู้ ดิดปีก SMEs ไทย ” และ ” สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อช่วยลดกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมรายย่อย ” โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีรักษา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานและให้การต้อนรับ โดยมีแนวคิดว่าจะหนองคายเป็นเมืองท่าที่ติดต่อกับชายแดนสปป.ลาว สามารถพัฒนาขึ้นเป็นเมืองเศรษฐกิจได้หากมีการจับมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าช่วยลดกรรมพื้นบ้าน เครื่องใช้เครื่องแต่งกาย สินค้าอุปโภคบริโภค หรือการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเนื่องจากหนองคายเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีวัดวาโบราณสถานที่เก่าแก่มากมาย

โครงการสินเชื่อ Transformation Loan และสินเชื่ออื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนจาก SME Development Bank กว่า 20,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาปรึกษาและขอกู้เพื่อต่อยอดต้นทุนเดิมให้สามารถขยายขอบเขตการค้าทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผู้ประกอบการเดิมที่มีปัญหาด้านการเงินได้พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ ดังตัวอย่างบริษัทที่ได้ทุนไปแล้ว 2 บริษัทจากจ.น่าน เป็นบริษัททำเมล็ดกาแฟ และบริษัททำเครื่องเงิน อีก 2 บริษัทจาก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นบริษัททัวร์ และร้านสปา ตามลักษณะของพื้นที่ที่สามารถวางยุทธศาสตร์การค้าแบบใดจึงเหมาะสมวงเงินอนุมัติไปกว่า 30 ล้านบาท ยังมีการทยอยให้สินเชื่อกับอีกหลายบริษัทที่ยื่นความจำนอง อีกทั้งในงานนี้กรมอุตสาหกรรมยังได้เปิดกองทุนสนับสนุนกลุ่มราษฎร กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 6 ต่อปี อีกด้วย

เพื่อให้เศรษฐกิจชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้า รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านเงินทุนและความรู้ นักธุรกิจทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่สนใจติดต่อ DEPA โทรศัพท์ 08 9109 8885

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณพิมพ์พร ชัยวีระพัฒนา (จิต) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th

คุณวรัชฌ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th